
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ 
สมัยประชุมสามัญ สมยัท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันที่  12  กุมภาพันธ ์ 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประชาสุขสนัต์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานะ          คงเทศ ประธานสภาเทศบาล มานะ          คงเทศ  
2 นายมีชัย           เทพโสภา รองประธานสภาเทศบาล มีชัย           เทพโสภา  
3 นายวีระพล        เพ็ญริยะ สมาชิกสภาเทศบาล วีระพล        เพ็ญริยะ  
4 นายเจริญ          รัตนา สมาชิกสภาเทศบาล เจริญ          รัตนา  
5 นายเลื่อน          เทียนบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาล เลื่อน          เทียนบุญนาค  
6 นายชัยวัฒน์       แสงทวี สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒน์       แสงทวี  
7 นายกิ่ง             บุญประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล กิ่ง             บุญประเสริฐ  
8 นายสุนทร         ผิวผ่อง สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร         ผิวผ่อง  
9 นายอุทัย           ศรีลูกหมอก สมาชิกสภาเทศบาล อุทัย           ศรีลูกหมอก  

10 นายบุญทัน        เพชรถึก สมาชิกสภาเทศบาล บุญทัน        เพชรถึก  
11 นายปฏิวัติ         คิมอ๋ิง สมาชิกสภาเทศบาล ปฏิวัติ         คิมอ๋ิง  
12 นายทองเคลือบ   ช่างเหลา สมาชิกสภาเทศบาล ทองเคลือบ   ช่างเหลา  
13 นายญานกร        ธรรมวิเศษ เลขานุการสภาเทศบาล ญานกร      ธรรมวิเศษ  

 
ผู้มาร่วมประชุม  
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางไสว     สิงห์ทอง นายกเทศมนตรีต าบลประชาสุขสันต์ ไสว     สิงห์ทอง  
2 นางสาวสุพรรณี  สิงห์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี สุพรรณี  สิงห์ทอง  
3 นายสุดใจ       หล้าหาญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สุดใจ       หล้าหาญ  
4 นางนวลจันทร์  ปู่หลังกล่ า นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ นวลจันทร์  ปู่หลังกล่่า  
5 นายจตุพร       บุญผ่อง นิติกรช านาญการ จตุพร       บุญผ่อง  
6 นางสาวกาหลง  ทัพมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กาหลง  ทัพมงคล  
7 นางสาววัชรี    กุลบุตร คนงานทั่วไป วัชรี       กุลบุตร  

 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
นายญานกร  ธรรมวิเศษ  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ 
เลขานุการสภาฯ   ประชุมแล้วขอเชิญ ประธานสภาเปิดประชุม 
 
 
 

//ประธานสภา... 
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ประธานสภาเทศบาล สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ , คณะผู้บริหาร , หัวหน้าสว่นราชการ, 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผม
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 กระผมขอด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอ าเภอลาน
กระบือ 

 

ที่ประชุม  รบัทราบ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ ประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 ในคราววันที่  14 ธันวาคม 2561 

ประธานสภาเทศบาล  - ตามที่ได้แจกส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์        
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561  ในคราววันที่ 14 ธันวาคม 
2561  ให้ท่านสมาชิกไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่ านใดจะแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงบ้าง ขอเชิญเสนอครับ 
- เมื่อไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4 ประจ าปี           
2561  ในคราววันที่ 14 ธันวาคม 2561 โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม    มติทีป่ระชุมสภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล   
    ประชาสุขสันต์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561  ด้วย 
    คะแนนเสียง       

  สมาชิกเห็นชอบ..........11................เสียง     
  ไม่เห็นชอบ..................-...................เสียง  

     งดออกเสียง.................1..................ท่าน     
      ไม่มาประชุม.......................................ท่าน 
 
 

//ระเบียบวาระท่ี 3...  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทราบ 
-ไม่มี-  

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา  

  นายมานะ  คงเทศ 
ประธานสภาเทศบาล 4.1 การก าหนดจ านวนสมัยประประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัย

ประชุมสมัยแรกในปีถัดไป พ.ศ.2563 
 - ขอเชิญ เลขานุการสภา ได้ชี้แจง ข้อกฎหมาย ระเบียบ 
นายญานกร  ธรรมวิเศษ 
 เลขานุการสภาฯ - เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภา  และคณะ

ผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมนายญานกร  ธรรมวิเศษ 
เลขานุการสภาฯ  

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุม
สามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม ข้อ  11  (2) ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันกับให้ก าหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
-เทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ จึงอาศัยอ านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 24 วรรคแรก ในปีหนึ่งให้
มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 
วรรคสาม สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายมานะ  คงเทศ 
ประธานสภาเทศบาล  - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ปรึกษาหารือกันว่า จะก าหนดสมัยประชุม ในช่วงเดือนใด 
    หรือจะเสนอตามร่างที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน 
 
ที่ประชุม   - ไม่มีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน 
 
 
 
 
 

//ประธานสภาเทศบาลฯ... 
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 นายมานะ  คงเทศ 
ประธานสภาเทศบาล  - ขอสรุปการก าหนดสมัยประชุม ดังนี้ 

การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2562  และก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ 
ประจ าปี สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

    1.ก าหนดวันเริ่มการประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 
         1.๑ ประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  - 28 กุมภาพันธ์ 2562                                  

      มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
  ๑.๒ ประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  เริ่มตั้งแต่วันที่   ๑ -  ๓0 พฤษภาคม ๒๕62                                  
          มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
   ๑.๓ ประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 30 สงิหาคม 2562                                   

        มีก าหนดไม่เกิน ๓๐  วัน 
   ๑.๔ ประชุมสามัญ  สมัยที่  ๔  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ - ๓0 ธนัวาคม  ๒๕62                                    

        มีก าหนดไม่เกิน ๓๐  วัน 

   ๒. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
  ๒.๑ ประชุมสามัญ สมัยแรก  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕63                  

                                 มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน 
 นายมานะ  คงเทศ 
ประธานสภาเทศบาล  - ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เห็นชอบ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสมัย
ประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  และสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563        
 ด้วยคะแนนเสียง       
  สมาชิกเห็นชอบ..........11................เสียง     
  ไม่เห็นชอบ..................-...................เสียง  

     งดออกเสียง.................1..................ท่าน (ประธานสภาฯ)     
      ไม่มาประชุม.....................................ท่าน 
 

  นายมานะ คงเทศ 
ประธานสภาเทศบาล  4.2   การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 

ประชาสุขสันต์ (ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ตามค าสั่งเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ ที่ 12/2560 ลงวันที่  9  มกราคม 

2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์  
เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ ได้หมดวาระการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วนั้น  
 
 
 
 

 
//เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือ... 

 



  -5- 
 

เพ่ือให้เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว 0600 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
-  ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ เพ่ือมาคัดเลือกจ านวน 3 ท่าน  โดยมีผู้รับรอง
จ านวน 2 ท่าน 
 

นายมีชัย  เทพโสภา  - ผมนายมีชัย  เทพโสภา สมาชิกสภาลฯ เขต 1 ขอเสนอ  นายเลื่อน  
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เทียนบุญนาค   
นายบุญทัน  เพชรถึก  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสุนทร  ผิวผ่อง  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
นายเจริญ  รัตนา  - ผมนายเจริญ  รัตนา สมาชิกสภาฯเขต 1 ขอเสนอ นายบุญทัน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   เพชรถึก 
นายกิ่ง บุญประเสริฐ  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายทองเคลือบ ช่างเหลา  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
นายบญุทัน  เพชรถึก  ผมนายบุญทัน เพชรถึก สมาชิกสภาฯเขต 1 ขอเสนอ นายวีระพล 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   เพ็ญริยะ 
นายชัยวัฒน์ แสงทวี  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายเลื่อน เทียนบุญนาค  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
นายมานะ คงเทศ  - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
 
 
 
 
 

//มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม - พิจารณาเห็นชอบ ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลประชาสุขสันต์  ประกอบด้วย 
1. นายเลื่อน  เทียนบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2. นายบุญทัน  เพชรถึก     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3. นายวีระพล  เพ็ญริยะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 
  นายมานะ คงเทศ  4.3 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ (ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง) 

- ตามค าสั่งเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ ที่ 6/2560 ลงวนัที่  6  มกราคม 
2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์  
เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ ได้หมดวาระการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วนั้น  
- ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์  ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ เพ่ือมาคัดเลือกจ านวน 3 ท่าน  โดยมีผู้รับรอง
จ านวน 2 ท่าน 

นายเลื่อน  เทียนบุญนาค  - ผมนายเลื่อน เทียนบุญนาค ขอเสนอ นายมีชัย  เทพโสภา สมาชิกสภาฯเขต 1 
สมาชิกสภาฯเขต 1 
นายบุญทัน   เพชรถึก  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายทองเคลือบ ช่างเหลา  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

 
นายชัยวัฒน์  แสงทวี  - ผมนายชัยวัฒน์  แสงทวี ขอเสนอ นายเจริญ  รัตนา สมาชิกสภาฯเขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  
นายวีระพล  เพ็ญริยะ  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายกิ่ง บุญประเสริฐ  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
นายสุนทร   ผิวผ่อง  - ผมนายสุนทร  ผิวผ่อง ขอเสนอ นายชัยวัฒน์ แสงทวี สมาชิกสภาฯเขต 1 
สมาชิกสภาฯเขต 2 
นายเลื่อน เทียนบุญนาค  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายเจริญ  รัตนา  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

 
นายมานะ คงเทศ  - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

//ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  - ไม่มี 
 
มติที่ประชุม - พิจารณาเห็นชอบ ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ ประกอบด้วย 
1. นายมีชัย เทพโสภา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2. นายเจริญ  รัตนา    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1 
3. นายชัยวัฒน์  แสงทวี  สมาชกิสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายจตุพร บุญผ่อง - ผมนายจตุพร บุญผ่อง  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ มีเรื่องแจ้งให้ทราบและ 
    นิติกร                   ปรึกษาหารือกับทางท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 

1. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีปิดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 “การศึกษาเพ่ือต่อต้านยาเสพติดให้เด็กนักเรียน” ในวันอังคาร ที่ 26 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลประชาสุขสันต์ (ชั้น 2) 

ที่ประชุม      -  รับทราบ 
 

2. เรื่อง  ประกาศการเลือกตั้ง จังหวัดก าแพงเพชร มีเขตการเลือกตั้ง จ านวน 4 เขต   
ที่ประชุม      -  รับทราบ 
 

3. เรื่อง การยกร่างการบริหารกิจการประปา เมื่อครั้งที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
เรามีข้อบังคับการบริหารกิจการประปา ซึ่งตอนนี้เราเป็นเทศบาลจึงต้องยกร่างการ
บริหารกิจการประปา ซึ่งก็จะต้องออกประชาคมหมู่บ้าน  

ที่ประชุม       - รับทราบ 
 

4. เรื่อง เทศบัญญัติ การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 
นายจตุพร  บุญผ่อง    -  ตามท่ีทางเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ ได้ประกาศเรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล           

ฝอย พ.ศ.2558 ในเรื่องของค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ละ 15   
บาท ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ ได้ประสบปัญหาในเรื่องการค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมขยะ จึงจะขอปรึกษาทางสภาเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ ในเรื่องของการ
แก้ไขเทศบัญญัติ การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558  ในเรื่องดังนี้ 
1. กรณีมีผู้ยากไร้  ขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม  
2. กรณีมีบ้านเลขท่ีจ านวน 2 หลังขึ้นไป 
3. กรณีไม่อยู่ในพ้ืนที่ ท างานต่างจังหวัด 

นายเลื่อน เทียนบุญนาค   - ตอนนี้มีชาวบ้านสอบถามกรณี แยกขยะเอง ไม่มีขยะทิ้งให้เทศบาลเก็บ ท าไม่ต้องเสีย
ค่าขยะ 

นายบุญทัน เพชรถึก - ชาวบ้านถามเกี่ยวกับเก็บถังขยะไปแล้ว จะไม่จ่ายค่าขยะ 
นายมีชัย เทพโสภา -ใช่ครับตอนนี้ชาวบ้านถามกันเยอะเลย ทางเทศบาลจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 

//นายอุทัย  ศรีลูกหมอก... 
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นายอุทัย  ศรีลูกหมอก - ตอนนี้ปัญหาก็เกิดแล้ว เราควรช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหากัน 

 
นางไสว  สิงห์ทอง - เรื่องขยะเป็นนโยบายแห่งชาติ ผู้บริหารต้องไปประชุมเร่งด่วนตลอด ซึ่งตอนนี้เรา

จะต้องรณรงค์การคัดแยกขยะ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทางเทศบาลต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วัน 

 
นายญานกร ธรรมวิเศษ - ผมก็ขอชี้แจงเรื่องนโยบายคัดแยกขยะ  ซึ่งเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ตั้งแต่ที่เรา

ด าเนินการจัดเก็บขยะ ต าบลของเรามีขยะเยอะสุด ส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก นโยบาย
ตอนนี้ก็ให้รณรงค์การคัดแยกขยะซึ่งทางเทศบาลก็ได้ออกประชาคมหมู่บ้านแล้วนั้น ส่วน
ปัญหาที่เกิดในตอนนี้ ทางเทศบาลก็จะหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ทางเทศบาลยังเก็บ
ขยะอยู่เหมือนเดิม แต่เพียงเก็บถังคืน แล้วให้ชาวบ้านได้แยกขยะ เช่น ขยะเปียก ก็ขอให้
ท าหลุมหรือทิ้งให้สัตว์กิน ส่วนขยะที่เป็นขวดที่สามารถขายได้ก็ให้แยก ขยะทั่วไป ก็
น ามาใส่ถุง ไว้ เดียวทางเทศบาลจะไปเก็บตามวันที่ได้แจ้งทางผู้ใหญ่บ้าน แต่ตอนนี้
ชาวบ้านยังไม่ค่อยทราบว่าหมู่บ้านของตัวเองรถขยะจะมาเก็บตอนไหน ทางเทศบาลก็จะ
น าไปก าชับเจ้าหน้าที่ให้ประชาสัมพันธ์ตลอด โดยให้ประสานงานทางผู้ใหญ่บ้านได้
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบเป็นระยะ 
-ปัญหาในเรื่องการเสียค่าธรรมเนียมขยะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ว่าด้วยการเก็บและขน 
ก าหนดไว้  150 บาทต่อเดือน แต่ทางเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์เก็บอยู่ที่ 15   บาท
ต่อเดือน  
- ทางเทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ก็จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยจะประชาสัมพันธ์ให้
ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และขอเวลาในช่วงที่เปลี่ยนแปลงขอดูว่าขยะลดน้อยลงแค่ไหนแล้วก็จะ
หาวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

นายจตุพร บุญผ่อง - ผมขอเสนอให้ท าหนังสือแจ้งทุกครัวเรือนเลยครับ  
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
นางไสว สิงห์ทอง         -  ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ไปร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอ าเภอลานกระบือ   
 
ที่ประชุม            - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
 
 
 

//ประธานสภาฯ... 
 




